

Số: /BC-SLĐTBXH

Đồng Tháp, ngày tháng 12 năm 2021

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện Kế hoạch số 71/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Tỉnh năm 2021

Tiếp nhận Công văn số 1842/CAT-THAHS&HTTP ngày 23 tháng 11 năm 2021 của Công an tỉnh Đồng Tháp, về việc yêu cầu báo cáo năm 2021 kết quả thực hiện Kế hoạch số 71/KH-UBND, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch số 71/KH-UBND trong năm 2021, cụ thể như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH

Năm 2021, dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng đến tình hình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và tỉnh Đồng Tháp nói riêng. Để đảm bảo việc phòng, chống dịch bệnh Tỉnh đã thực hiện việc giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/TTg ngày 31 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ từ ngày 14/7/2021 đến ngày 30/9/2021. Do đó, công tác đào tạo nghề, giới thiệu việc làm của tỉnh chịu nhiều ảnh hưởng. Một số địa phương do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nên công tác tuyên truyền, tư vấn, giới thiệu việc làm và tổ chức đào tạo nghề cho người dân, trong đó có các đối tượng chấp hành xong hình phạt tù và thi hành án hình sự tại cộng đồng gặp nhiều khó khăn.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Công tác triển khai, thực hiện

Căn cứ Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 11/3/2021 của Ủy ban nhân dân Tỉnh, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có Công văn số 1337/SLĐTBXH-GDNN ngày 30/7/2021, về việc thực hiện các biện pháp đảm bảo tái hoà nhập cộng đồng; trong đó, triển khai đến Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố; các đơn vị trực thuộc có liên quan; các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, Trung tâm Dịch vụ việc làm thực hiện các giải pháp tăng cường phổ biến, truyền truyền và tổ chức đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho người chấp hành xong hình phạt tù và thi hành án hình sự tại cộng đồng trên địa bàn quản lý trong giai đoạn 2021-2025.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của ngành và lồng ghép với các Kế hoạch của UBND Tỉnh, Ban Chỉ đạo 138/ĐP Tỉnh về phòng chống, cai nghiện ma túy, phòng, chống mại dâm, mua bán người và giảm nghèo, an sinh xã hội trên địa bàn Tỉnh.

2. Công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan

Các Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội chủ động, phối hợp các cơ quan

liên quan, tổ chức đoàn thể, UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức tuyên truyền tư vấn, thống kê nhu cầu cần hỗ trợ đào tạo nghề, giới thiệu và giải quyết việc làm của người dân, trong đó có đối tượng chấp hành xong án phạt tù; nhu cầu tuyển dụng lao động của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh ở địa phương; đồng thời, xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hàng năm về đào tạo nghề nghiệp, giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn huyện, trong đó có lồng ghép đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho các đối tượng thuộc kế hoạch số 71/KH-UBND.

Phối hợp thường xuyên với các ngành, đoàn thể các cấp và cơ quan truyền thông tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng chống tệ nạn xã hội, giảm nghèo, an sinh xã hội; tổ chức sinh hoạt chuyên đề tâm lý xã hội, giao lưu văn hóa văn nghệ và hướng dẫn kỹ thuật cơ bản thể dục thể thao cho học viên tại Cơ sở điều trị nghiện Tỉnh, nhằm giúp cho học viên ổn định về tư tưởng, tâm lý, có nhận thức đúng về tác hại của ma túy.

3. Kết quả thực hiện

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các ngành, đoàn thể cấp huyện rà soát, quản lý thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, thường xuyên gặp gỡ các hộ gia đình có người chấp hành xong hình phạt tù, thi hành án hình sự tại cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật để giáo dục, cảm hóa các đối tượng.

- Trung tâm Dịch vụ việc làm đã phối hợp với Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Cao Lãnh, Cơ sở Điều trị nghiện tổ chức 01 lớp đào tạo nghề Công nhân xây dựng với 20 học viên.

4. Những hạn chế, nguyên nhân

Trong năm 2021, để đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, các đơn vị chưa tổ chức được các buổi tư vấn trực tiếp về đào tạo nghề, giới thiệu việc làm dành riêng cho người sắp mãn hạn tù, người chấp hành xong hình phạt tù và người thi hành án hình sự tại cộng đồng.

III. PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2022

- Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công tại Công văn số 1337/SLĐT BXH-GDNN ngày 30/7/2021 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc thực hiện các biện pháp đảm bảo tái hoà nhập cộng đồng.

- Chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tăng cường thực hiện việc tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động đặc biệt chú trọng đối với người sắp mãn hạn tù, chấp hành xong hình phạt tù và người thi hành án hình sự tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch số 71/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Tỉnh.

- Định kỳ 06 tháng rà soát, kiểm tra kết quả thực hiện để hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, chỉ đạo các đơn vị quan tâm, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công.

Trên đây là nội dung báo cáo kết quả thực hiện theo nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, kính gửi Công an Tỉnh tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Công an Tỉnh;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, LĐVLBH, GDNN (Hg).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Thị Minh Tuyết